



ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

ตามมาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๔๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔
ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ หนังสือกรมการแพทย์ ที่ สธ ๐๓๐๓/๔๖๒๙ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
และคำสั่งกรมการแพทย์ที่ ๑๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่เหมาะสมก่อนที่จะให้ส่งผลงานประเมินและให้ประกาศผลการพิจารณาอย่างเปิดเผย โปร่งใส
รวมทั้งให้มีการทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล นั้น

กรมการแพทย์ ได้คัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับสูงขึ้น จำนวน ๑ ราย ดังรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ โดยผู้ได้รับ
การคัดเลือกได้ส่งชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน และสัดส่วนของผลงาน มาด้วยแล้ว หากมีผู้ที่ต้องการทักท้วงให้
ทักท้วงไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณิรมล ศรีเกต

(นางสาวนิรมล ศรีเกต)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรมสาขารังสีวิทยา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งในระดับชำนาญการพิเศษ
แบบท้ายประกาศโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก		ให้เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง		ผลงานที่จะส่งประเมิน (ผลงานที่ผ่านมา)
	ชื่อ - สกุล /ตำแหน่ง	ตำแหน่งเลขที่	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	
๑	นางสาวกาญจนา กันธิยะ ด้านเวชกรรม สาขาสูตินรีเวช นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานมะเร็งนรีเวช กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์	๕๕๔๔	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาสูตินรีเวช กลุ่มงานมะเร็งนรีเวช กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็ง สุราษฎร์ธานี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์	๕๕๔๔	ชื่อผลงาน เรื่อง Enhanced Recovery after Surgery Protocol and the Factors Associated with Prolonged Hospitalization in Major Gynecologic Surgery at Suratthani Cancer Hospital โปรแกรมส่งเสริมการฟื้นฟูหลังผ่าตัดทางนรีเวชในโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี และปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าในการจำหน่ายผู้ป่วย สัดส่วนของผลงาน จัดทำเอง ๘๐% รายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี) นายสรวิจน์ เจนวณิชสถาพร ๒๐% ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน เรื่อง แนวทางการให้บริการ ส่องกล้องคอลโปสโคปีในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-๑๙ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-๑๙ และความปลอดภัยของผู้มารับบริการ